

บทบรรณาธิการ

วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 นี้ กองบรรณาธิการได้คัดสรรบทความวิจัยและบทความวิชาการที่น่าสนใจจากอาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา มาแนะนำจำนวน 9 เรื่อง โดยในภาพรวมของบทความภายในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วยบทความที่ให้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ซึ่งผู้อ่านสามารถนำไปเป็นแนวทางในการทำงานและพัฒนาองค์กรได้ รวมถึงองค์ความรู้ด้านปัญหาและแนวทางแก้ไขกฎหมายการใช้อาวุธ ตลอดจนการสร้าง ความมั่นคงทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนจากการจัดการแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นอีกมุมมองของพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน

นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในคัดเลือกบทความที่เป็นประโยชน์แต่สังคมแล้ว กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังตระหนักถึงการเผยแพร่องค์ความรู้จากบทความที่ตีพิมพ์ให้สามารถเข้าถึงสังคมได้อย่างกว้างขวาง โดยได้ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งแบบรูปเล่มและแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า E-journal เพื่อผู้อ่านสามารถเข้าถึง สืบค้นข้อมูลตามฐานข้อมูลออนไลน์ และดาวน์โหลดบทความมาอ่านบนมือถือและคอมพิวเตอร์ได้ตลอดเวลา และยังเป็น การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ทั้งนี้กองบรรณาธิการขอขอบคุณสำหรับ การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา จากทั้งผู้เขียนบทความและผู้ทรงคุณวุฒิที่ช่วยกลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะเพื่อความ สมบูรณ์ของบทความ รวมถึงผู้อ่านทุกท่านที่ได้ติดตามวารสารมาโดยตลอด ทั้งนี้กองบรรณาธิการจะยังคง มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของวารสารให้เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับในวงการศึกษาการอย่าง ต่อเนื่อง

วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยินดีรับต้นฉบับผลงานวิชาการ ที่เป็นบทความวิจัย (research article) บทความวิชาการที่ไม่ใช่งานวิจัย (non-research academic article) บทความปริทรรศน์ (review article) หรือบทวิจารณ์หนังสือ (book review) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสาขา ด้านศิลปศาสตร์และวิทยาการ ได้แก่ การบัญชี การเงิน การบริหาร การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ พลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา และสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเชิญผู้สนใจส่งต้นฉบับบทความตามรูปแบบ ที่กำหนด (กรุณาดูรายละเอียดท้ายเล่ม หรือ เว็บไซต์วารสาร <http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam>) และส่งมายังกองบรรณาธิการเพื่อทำการพิจารณาความเหมาะสมและทำการเผยแพร่ เพื่อให้ความรู้ขยายสู่ สังคมอย่างกว้างขวาง สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการต่อไป

บรรณาธิการ